



นโยบายสวัสดิการของรัฐ ที่มีต่อผู้สูงอายุ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

กรณีศึกษา : ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 763341 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555

นางสาวภัศราภรณ์ อยู่มาก, นายศรีณยู ภัคติวงษ์. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, กันยายน 2555, มหาวิทยาลัยศิลปากร. นโยบายสวัสดิการของรัฐ ที่มีต่อผู้สูงอายุ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีศึกษา : ตำบลห้วยรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายสวัสดิการของรัฐที่มีต่อผู้สูงอายุ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีศึกษา: ตำบลห้วยรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงนโยบายสวัสดิการของรัฐที่มีต่อผู้สูงอายุ สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยรอ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ One-way ANOVA หรือ F-test ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า

1. จากข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-65 ปี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สถานภาพอยู่กับครอบครัว
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการของรัฐที่มีต่อผู้สูงอายุ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้านและคนในสังคม ด้านความมั่นคงของชีวิต และสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รู้สึกปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ในชุมชนของท่าน ด้านการพัฒนาสุขภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ได้ยินหรือได้เห็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐ เพศของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อนโยบายสวัสดิการที่มีต่อผู้สูงอายุแตกต่างกัน ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาสุขภาพ และอายุของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อนโยบายสวัสดิการที่มีต่อผู้สูงอายุแตกต่างกันในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05